

## ข่าวเด่น

กลุ่มผู้ถือหุ้นเชื่อที่ได้รับการควบคุมดูแลจากรัฐ จะได้รับเงินทุนโดยตรงเป็นจำนวน 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากรัฐบาลอินเดียต้องการฟื้นการเจริญเติบโตของสินเชื่อ รัฐบาลจะขยายตราสารเพิ่มทุนจำนวน 20.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ธนาคารจะเพิ่มทุนจำนวน 11.23 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกทางหนึ่งผ่าน "การส่งเสริมงบประมาณ" และจากการออกตราสารทุน จำนวนที่มากกว่าที่รัฐบาลประมาณการไว้ในอดีตถึงสิบเท่าในปี 2552 จะช่วยพัฒนาอัตราเงินเฟ้อของธนาคาร และช่วยฟื้นคืนการเติบโตสินเชื่อต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของเอเชีย แผนการเพิ่มทุนของรัฐบาลสำหรับธนาคารภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อได้มากถึง 700 หน่วยต่อตราผลตอบแทนมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ และจะเป็นผลทำให้ค่า GDP เพิ่มขึ้นในเชิงประมาณถัดไป (แหล่งที่มา: แอมบิท แคปิตอล บลูมเบิร์ก)



ความสะดวกในการทำธุรกิจอินเดีย

แหล่งที่มา: TRADINGECONOMICS.COM : WORLD BANK

อินเดียกระโดดข้ามถึง 30 ลำดับมาถึงลำดับที่ 100 จาก 190 ประเทศในดัชนีความสะดวกในการทำธุรกิจ ปี 2561 ของธนาคารโลก ธนาคารโลกยังได้กล่าวว่ายินดีเป็นหนึ่งในสิบประเทศชั้นนำที่พัฒนามากที่สุดในขอบเขตของการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลการกล่าวอ้างถึงพันธะของอินเดียในการปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอินเดีย การพัฒนาที่ชัดเจนเหล่านี้เห็นได้ในขอบเขตของการปฏิรูป หรือกฎที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการขออนุญาตการก่อสร้าง การปกป้องผู้ลงทุนรายย่อย การชำระภาษี การค้าข้ามชายแดน และการแก้ไขการล้มละลาย (แหล่งที่มา: ธนาคารโลก)

อินเดียเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก เพิ่มราคาซื้อขั้นต่ำที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบหกปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มผลผลิต

รัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นผู้ซื้อเกษตรกรในประเทศที่ใหญ่ที่สุด และยังเพิ่มราคาให้แก่รัฐพิชกลุ่มใหญ่ เช่น ถั่วลูกไก่ ถั่วเลนทิล และมัสตาร์ด การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของผลโพลรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะช่วยเพิ่มความนิยมในประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมที เนื่องจากประชกรมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมด 1.3 พันล้านคน ที่ต้องการให้มีการทำเกษตรกรรม (แหล่งที่มา: ธนาคารกลาง บลูมเบิร์ก)

## ข้อมูลสำคัญ

รายงานนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อเสนอสำหรับหุ้น/หน่วย และไม่ใช่อารมณ์แนะนำ หรือข้อคิดเห็น หรือโฆษณาใดๆ รายงานนี้ไม่ใช่การคาดการณ์ หรือการนำเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตรา หรือราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ในอนาคต สารต่างๆของเนื้อความด้านบนดังกล่าวนี้ มิใช่เป็นข้อมูล ไม่ใช่สำหรับจุดประสงค์เฉพาะใดๆทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเงิน และความต้องการจำเพาะใดๆของบุคคลที่อาจได้รับแถลงการณ์นี้ ผู้ใช้เอกสารนี้ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ด้วยชีวิตทางการเงิน หรือกลยุทธ์ด้านการลงทุน ที่มีการอ้างอิงถึงในเอกสารนี้

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้ในการลงทุนต่างๆ กรุณาติดต่อตัวแทนลงทุน UTI หรือเข้าชมเว็บไซต์ [www.utifunds.com](http://www.utifunds.com)



ดัชนีธนาคาร NSE Nifty PSU \* ดัชนี Nifty

แหล่งที่มา: บลูมเบิร์ก

การประกาศของรัฐบาลของนเรนทระ โมทีให้เพิ่มทุนแก่ธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของนั้น ทำให้ดัชนี PSU เพิ่มขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน เพิ่มอีกประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐในหุ้นตลาดให้แก่มหาชน เป็นนิงโหลเข้าที่ใหญ่หลวงที่สุดของกองลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในปี 2560 มีมูลค่าจำนวน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในการเปลี่ยนมือหุ้น ตลาดหุ้นของอินเดียมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 2.2 แสนล้าน (แหล่งที่มา: บลูมเบิร์ก)

รายงานการประชุมของธนาคารกลางอินเดียในเดือนตุลาคมเผยให้เห็นถึงการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ควรจะเป็น (hawkish bias) จากคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับเงิน ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีท่าทางเป็นกลาง ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อเงินเฟ้อ และเกณฑ์สำหรับการปฏิรูปโครงสร้าง และระเบียบงบประมาณเพื่อปิดช่องว่างผลลัพธ์ ช่วยขบความเป็นไปได้ของการลดอัตราในการประชุมครั้งต่อไป สมาชิกธนาคารกลางอินเดีย นายไมเคิล เพทราที่มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีความจำเป็นในเร็ววันเพื่อควบคุมการกดดันจากเงินเฟ้อ ซึ่งเห็นได้โดยการสนับสนุนผลผลิต (แหล่งที่มา: ธนาคารกลาง บลูมเบิร์ก)

ในเดือนตุลาคม มีการถอนเงินจำนวน 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐไปยังตราสารทุน เป็นเวลา 19 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนในประเทศดำเนินกิจการเคลื่อนย้ายเงินฝากไปยังบตราสารทุน ทำให้อินเดียกลายเป็นตลาดหุ้นที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองของเอเชีย

การผลักดันของรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยงบประมาณนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (แหล่งที่มา: AMFI, บลูมเบิร์ก)